



วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2546

หน้า

7

เอาสมุนไพรไทยมาไล่หนู เพราะสะระแหน่มะกรูด...ได้ผลชะงัด

เพ็ญทิชญา เด็ชว

หนู เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สร้างปัญหามากมาย ทั้งในบ้านเรือน เลือกสวนไร่นา แถมยังเป็นพาหะนำโรค และยังมือเร็วๆ นี้ที่ตกเป็นข่าวเกรียวกราวว่า มีนักการเมืองชื่อดังรายหนึ่งต้องติดอยู่ในรถหรูเป็นเวลานาน แต่ยังคงระหัดระเหิดที่สามารถออกมาได้ ซึ่งสาเหตุคาดกันว่าน่าจะมาจาก "หนู" ที่เข้าไปกัดสายไฟในรถนั่นเอง

ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายๆ บ้าน บางคนอาจใช้วิธีการวางกับดัก หรือใช้ยาเบื่อต่อ แต่ก็ต้องมาคอยเก็บซากทิ้ง ถ้าหาเจอก็ตีไป แต่ถ้าไม่ ก็ต้องดมกลิ่นเหม็นไปหลายวันกว่าจะพบซาก

จากปัญหานี้ "สิ-โอแรท" ซึ่งสกัดมาจากสมุนไพรไทยใกล้ตัว ภายใต้ความคิดของเด็กไทยหัวโต น.ส. เบญจมาศ ต้อง-ประสิทธิ์ อดีตตัวแทนเยาวชนไทยเคมีโอลิมปิก ปี 1998 ซึ่งปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และ นาย นพฤทธิ์ ต้องประสิทธิ์ น้อง

จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นการนำปัญหาใกล้ตัวมาคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ โดยยึดหลัก "ไม่ฆ่าแต่ใช้วิธีไล่" นางสุรางค์ ต้องประสิทธิ์ บอกว่า "เบญจมาศจะเก่งเรื่องห้องแล็บ ส่วนน้องชายจะเก่งและชอบหาข้อมูล ชอบคิดค้นจึงได้เริ่มหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ รวมไปถึงเน็ตด้วย



โดยแรกๆ จะทำแบบลองผิดลองถูก สูตรแรกเริ่มส่วนผสมจะเป็นน้ำมันก๊าด ลูกเหม็น ซึ่งไม่ได้ผลเท่าไรนัก จึงมาศึกษาค้นคว้าจากตำราต่างๆ ที่ว่า หนูไม่ชอบกลิ่นอะไร ก็มาลองผิดลองถูกใหม่อีก กระทั่งมาได้ข้อ

สรุปที่พืชสมุนไพรไทย”

โดยแรกๆ ก็จะให้คุณแม่พ่อสองเขาไปใช้ก่อน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเรื่อยๆ และแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาในเรื่องเดียวกัน ซึ่งหลายๆคนแนะนำจะทำออกมาขายเพราะ



หนูเป็นปัญหาที่ทุกคนเจอ และยังเป็นการสานต่อความคิดของเด็กๆ ที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าแมว หรือสุนัขในบ้านจะกิน เพราะในส่วนผสมไม่ได้ใช้อาหารเป็นตัวล่อและยังทำมาจากสมุนไพรในบ้านเรา

สำหรับส่วนผสม ตัวหลักจะมีกะเพรา สะระแหน่ มะกรูด นำไปสกัดเอาน้ำมันเพื่อใช้กลิ่นไปเปเปอร์มินต์ โดยส่วนหนึ่งจะเป็นออยล์ เมนทอลกลัด และส่วนผสมตัวอื่นซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ทุกอย่าง เสร็จแล้วนำส่วนต่างๆมาผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน เวลาใช้แต่ละชิ้นจะวางห่าง 1.5 เมตร โดยรัศมีส่งกลิ่นประมาณ 3 ตารางเมตร และอยู่ได้นาน 30 วัน

ที่ผ่านมานอกจากจะนำไปวางในห้องเก็บของ ฝ้าเพดาน และด้านตราชั่งน้ำหนัก ยังมีชาวสวนนำไปใช้ในแปลงผักปลอดสารซึ่งปลูกไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน นอกจากผลิตสมุนไพรได้หนูแล้ว สองพี่น้องยังได้ช่วยกันคิดสูตรผลิตยาเพื่อไล่แมลงวัน ตัวเบมมดแดง ยุง แมลงหวี่ โดยสามารถฉีดยาไล่อาหารซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ เพราะทำมาจากสมุนไพรเช่นกัน

และหากต้องการพิสูจน์ว่าแนวคิดเด็กไทยจะสามารถปราบน้องหนูได้จริงหรือไม่ติดต่อไปได้ที่ โทร.0-2651-6808.